
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  1   ประจ าปี ๒๕65 
วันที่  2  มีนาคม  ๒๕65  เวลา  09.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  เทศบาลต าบลต้นไทร 
….............................. 

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 
ล าดั บ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายคาเร็ม  แมเยาะ ประธานสภาเทศบาล คาเร็ม  แมเยาะ  
2 นายมาหามะตาเยะ  โตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะ  โตะละ  
3 นายกอเดร์  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล กอเดร์  วาเงาะ  
4 นายรอพา  มะโอะ สมาชิกสภาเทศบาล รอพา  มะโอะ  
5 นายมันโซร์  กาเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มันโซร์  กาเซ็ง  
6 นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
7 นายบักรี  สาลี สมาชิกสภาเทศบาล บักรี  สาลี  
8 นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโก๊ะ  สามะ  
9 นายรอซาลี  วานิ สมาชิกสภาเทศบาล รอซาลี  วานิ  

10 นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
11 นายซาการียา  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล ซาการียา  อาแซ  
12 นายอูมา  มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล อูมา  มีเหาะ  
13 นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง เลขานุการสภาเทศบาล ซารีพะห์  ต่วนเพ็ง  

 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรี อาทิตย์  เบญจมาพร  
๒ นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ  
๓ นายซุลกรีนัย  สาแม รองนายกเทศมนตรี ซุลกรีนัย  สาแม  
๔ นางสะปีน๊ะ  สาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สะปีน๊ะ  สาลี  
๕ นายนันทชัย  สาเมาะ เลขานุการนายกเทศมนตรี นันทชัย  สาเมาะ  
๖ นายมังโซร์  สาแม รองปลัดเทศบาล มังโซร์  สาแม  
7 นางสาวมารีซัน  มะแซ ผอ.กองคลัง มารีซัน  มะแซ  
8 นางมัสลีซา  ปาทาน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัสลีซา  ปาทาน  
9 นายสวัสชัย  ขาวด ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา สวัสชัย  ขาวด ี  
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง     -   บัดนี้ถึงก าหนดเวลาที่นัดหมาย  และสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล      ขอเรียนเชิญท่านประธานฯเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมต่อไป 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน  ซึ่งวันนี้ทาง
ประธานสภาเทศบาล            เทศบาลต าบลต้นไทร  ได้ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้ง                           
   ที่  1  ประจ าปี  2565  วันนี้มีสมาชิกมาประชุมครบ  12  ท่าน  ผม

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อ่านได้ทราบข้อมูลต่างๆในการประชุมสภา  ซึ่ง
วันนี้มีระเบียบวาระทั้งหมด  5  ระเบียบวาระ  และเทศบาลต าบลต้นไทร
ได้รับโอน  ผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียน  ขอเชิญท่านเลขานุการฯ  
เป็นคนแนะน าครับ  

นางซารีพะห์  ต่วนเพง็  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        เนื่องจากสองเดือนที่ผ่านมา เทศบาลมีผู้อ านวยการโรงเรียนที่ย้ายมา 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ซึ่ง 
   ย้ายมาจากโรงเรียนลานช้าง สังกัด สพฐ ขอเชิญ ผอ.คนใหม่ได้แนะน าตัวค่ะ 

นายสวัสชัย  ขาวดี  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา   กระผมขออนุญาตแนะน าตัวนะครับ  ผมชื่อนายสวัสชัย  ขาวดี  ต าแหน่ง   
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ภูมิล าเนาผมเป็นคนจังหวัดตรัง  ย้ายมาอยู่     

สามจังหวัด  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2555  ใกล้จะครบ  10  ปี  ตอนแรกที่มาอยู่
ในต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  และต่อมาได้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานช้าง  การท างานในหน่วยงานท้องถิ่น  
กระผมถือว่าเป็นเด็กที่พ่ึงหัดเดิน  ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ  อีกมาก  ในส่วน
ของระเบียบ  ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  
ทั้งนี้ก็มั่นใจว่าความรู้  ความสามารถที่ได้สะสมมา  ตั้งแต่ท างานในสังกัด  
สพฐ  จะสามารถมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ  ภารกิจต่างๆ  ของกอง
การศึกษา  คือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร  ทุกอย่างจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องมาจากความร่วมมือจากทุกท่าน  ในส่วนกระผมยังถือว่า
ใหม่ในท้องถิ่น  ใครมีอะไรสามารถแนะน าผมได้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  - ขอขอบคุณ  ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ  ที่แนะน าตัวในวันนี้  ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ   
ประธานสภาเทศบาล               และฝ่ายสภาเทศบาลฯ  ยินดีที่จะให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนา  โรงเรียน

อนุบาลฯ  ให้ก้าวหน้า  ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาด        
โควิด 19  ทุกฝ่ายมีความพยายามที่จะให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนที่
โรงเรียน  ท่านสมาชิกสภา  และผู้ เข้าร่วมประชุม  ท่านใดมีอะไรจะ
สอบถาม  ผอ. คนใหม่ไหมครับ  ถ้าไม่มี  กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป     
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ระเบียบวาระท่ี  ๑            - เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒          - เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา 

นายคาเร็ม  แมเยาะ        -   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ครั้งที่ผ่านมาคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วมี ๑6 หน้า  กระดาษพิมพ์  ซึ่งได้    

แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบดู เป็นการล่วงหน้าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓  ข้อ 34  และข้อ 35 แล้ว  
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านตรวจสอบ   เมื่อครบเวลา  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรอง
รายงานการประชุม  โปรดยกมือขึ้น    

มติที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  - เรื่อง  ด่วน 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  - เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบอุทกภัยในครั้ งนี้   อยากให้
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาทุกคนช่วยเหลือชาวบ้าน  ในฐานะท่ีว่าเราเป็นผู้ดูแลชาวบ้านมี   
   อะไรต้องเข้าไปช่วยทันที                   

ระเบียบวาระท่ี  4  - ญั ตติ   ขอความเห็นชอบรับ โอนทรัพย์สิน   (รถยนต์ โดยสารไม่       
ประจ าทาง)  จ านวน  2  คัน  เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  - ขอเชิญผู้บริหาร  ชี้แจงครับ  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร    - ญั ตติ   ข อความ เห็ น ชอบรับ โอน ทรัพ ย์ สิ น   (รถยน ต์ โดยสาร               
นายกเทศมนตรี   ไม่ประจ าทาง)  จ านวน  2  คัน  เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาล 
   เทศบาลต้นไทร 

 

หลักการ 
ด้วยกองการศึกษา  เทศบาลต าบลต้นไทร  มีภารกิจของหน่วยงาน  ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ  ประกอบด้วย  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหารการศึกษา  และฝ่ายศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา  โดยฝ่าย
บริหารการศึกษา  มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  จ านวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย 

1. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร  เด็กอายุ  2 - 3  ขวบ 
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร  เด็กอายุ  3 – 5  ขวบ 
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ทั้งนี้  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2564  นางคณนาถ  ค าขุนนุ้ย  อยู่บ้านเลขที่  211  หมู่ที่  2  
ต าบลทุ่งหลวง   อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร  ได้แจ้งความประสงค์จะบริจาครถยนต์  ประกอบการขนส่ง  
ประเภท  210  รถโดยสารไม่ประจ าทาง  เลขที่ใบอนุญาต  1/2560  ใบอนุญาตเลขที่  ชน.1/2560  
หมายเลขทะเบียน  30 – 0084  จังหวัดชุมพร   ให้กับกองการศึกษา  เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้นไทร  จ านวน  1  คัน  และ   

วันที่  28  มกราคม  2564  นางสาวกามีล๊ะ  เจ๊ะแฮ  อยู่บ้านเลขท่ี  8/4  หมู่ที่  5  ต าบลปะ
โด  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ได้แจ้งความประสงค์จะบริจาครถยนต์นั่งส่วนบุคคล  เกิน  7  คน  ลักษณะ
ตู้นั่งสี่ตอน  ยี่ห้อ  TOYOTA  หมายเลขทะเบียน  นข  1838  จังหวัดพัทลุง  ให้กับกองการศึกษา เพ่ือใช้ใน
กิจการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร  จ านวน  1  คัน 

เหตุผล 

เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวและ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 6782  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2563  เรื่อง  
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
2560  กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ  หากข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่า  กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น   ถ้าการกระท าดังกล่าว  มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แต่อย่างไรก็ดี  หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  หมวด 9 
การบริหารพัสดุ  ต่อไป 
 

 จึงเห็นควรน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร  ต่อไป 

 

อาทิตย์  เบญจมาพร 
ลงชื่อ .................................................... 

(นายอาทิตย์  เบญจมาพร) 
นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 

 
 

น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 
วันที่  2  มีนาคม   2565  ต่อไป 

 
             คาเร็ม  แมเยาะ 
            (นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
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นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอเชิญนายกชี้แจงเกี่ยวกับรถ  ครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายอาทิตย์  เบญจมาพร   - เรียนประธาน  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้อ านวยการกองทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี  เทศบาลต าบลต้นไทรได้รับบริจาครถประจ าโรงเรียนโรงเรียนอนุบาล  
  จ านวน  2  คัน  คือ รถมินิบัสสีเหลือง  และรถตู้  เจ้าของรถได้บริจาคให้

เป็นของเทศบาล  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องมีการขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล  จึงน าเรื่องนี้มาเข้าในการประชุมสภาเพ่ือให้สมาชิกสภา
พิจารณาเห็นชอบรับรถทั้งสองคัน  เพ่ือบริการเด็กนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร  ตอนนี้โรงเรียนอนุบาลของเราได้เปิดการเรียนการ
สอนแล้ว  แต่ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19  และน้ าท่วม     
เลยอาจจะท าให้ไม่เต็มที่มากนัก  คาดว่าโรงเรียนของเราจะได้ท าการเรียน
การสอนเต็มรูปแบบ  ตอนนี้   ผอ.โรงเรียน  ก็ ได้มาอยู่กับ เราแล้ว           
มาช่วยกัน  ซึ่ง  ผอ.โรงเรียน  ก็มีประสบการณ์  เราจะพัฒนาทางด้าน
การศึกษา  เพราะส่วนใหญ่ที่มาเรียนก็เป็นลูกหลานในพ้ืนที่      

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณนายกเทศมนตรี  ที่ ได้ชี้แจงครับ  มีสมาชิกสภาประธานสภา
เทศบาล   ท่านใดจะสอบถาม  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใด 
   เห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน  (รถยนต์โดยสารไม่ประจ าทาง)  จ านวน   2   
   คัน  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 - ญัตติ  ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  
3  รายการ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  - ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงในส่วนของระเบียบวาระที่  5  ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง  - ขอบคุณท่านประธานค่ะ  ในระเบียบวาระที่   5  นั้น เรื่องขออนุมัติ
เลขานุการสภาเทศบาล         โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่    มีเรื่องด่วนที่ผู้บริหาร 
   จะต้องด าเนินการ  แก้ไขเพ่ือประชาชนของเรา  ซึ่งการโอนงบประมาณ
   รายจ่ายเป็นอ านาจของสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ  
   โอนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4     

ข้อที่  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปจะต้องจ่ายเป็นรายการใหม่  
ต้องเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณเลขานุการสภา  ที่ได้ชี้แจงครับ  ในส่วนของรายละเอียด  ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล   นายก  ชี้แจงครับ 
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นายอาทิตย์  เบญจมาพร  - ญัตติ   ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่ อจัดตั้ งเป็นรายการใหม่ 
นายกเทศมนตรี   จ านวน  3  รายการ    

    

หลักการ 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลต้นไทร  ได้อนุมัติ ใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และได้ประกาศใช้ไปแล้ว
นั้น  ทั้งนี้  เนื่องจากเทศบาลต าบลต้นไทร  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจัดตั้งเป็นรายการ
ใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  รายละเอียดดังนี้ 

โอนงบประมาณรายจ่าย  

โอนเพิ่ม  เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  3  รายการ 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบลงทุน 

 หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   

- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร  ถนนคอนกรีต  กว้าง  4.60  
เมตร  ยาว  17.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  78.00  ตารางเมตร  (รายละเอียด
ตามปริมาณงานตามแบบที่เทศบาลก าหนด)  ตั้งไว้  150,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้าง) 

แผนงาน  การเกษตร 
งาน  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
- โครงการขุดลอกคลอง  สายโตะรือเนาะ  -  เทศบาล  กว้าง  9.00  เมตร  ยาว  500.00  

เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  4,500.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณ
งานตามแบบที่ เทศบาลก าหนด)  ตั้ งไว้   200,000  บาท  บาท   (ปรากฏในแผนงานการเกษตร            
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

  ประเภท  ยานพาหนะและขนส่ง   
- โครงการจัดซื้อเรือฉีดโฟม  2  ที่นั่ง  ขนาดความยาว  330  เซนติเมตร  ความกว้าง  74  

เซนติเมตร  จ านวน  4  ล า  ราคาล าละ  7,200  บาท  ตั้งไว้  28,800  บาท  (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน) 
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โอนลด  จ านวน  3  รายการรายการ 
แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบ  ด าเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
- โครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดพิธีทางศาสนา  

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าป้ายไวนิล  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ   
งบประมาณอนุมัติ  250,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  250,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  
250,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -0-  บาท 

- โครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน (กีรออาตี)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน  (กีรออาตี)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าป้ายไวนิล  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
งบประมาณอนุมัติ  800,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  800,000 บาท  โอนลดครั้งนี้  
100,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  700,000  บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งบ  ด าเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล  ตั้งไว้  80,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50,600  บาท  โอนลด
ครั้งนี้  28,800  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  21,800  บาท     

เหตุผล 

เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวและ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563     

หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด     
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเห็นควรน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร  ต่อไป 
 

 

อาทิตย์  เบญจมาพร 
ลงชื่อ .................................................... 

(นายอาทิตย์  เบญจมาพร) 
นายกเทศมนตรีต าบลต้นไทร 
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น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 
วันที่  2  มีนาคม   2565  ต่อไป 

 
             คาเร็ม  แมเยาะ 
            (นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

 
นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณนายก  ที่ ได้ ชี้ แจงครับ   มีสมาชิกสภาท่ านใดจะสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขอ       
.   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดตั้งเป็นรายการ  จ านวน  3  รายการ   
   โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 - เรื่องอ่ืนๆ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - เรื่องอ่ืนๆ  นั้น  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  2565    
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอให้เลขานุการได้ชี้แจ้ง  เชิญครับ 

นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง  - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล   ในเรื่องของระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  นั้น การก าหนดสมัยประชุมสภา 
   สมัยสามัญประจ าปี  2565  ซึ่งสมัยแรกนั้นทางสภาได้ก าหนดแล้ว  นั้นก็

คือวันนี้นะคะ  สมัยแรกเราก าหนดวันที่แถลงนโยบายตั้งแต่วันที่   1  
กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  แต่ว่าในสมัยที่   2  ,  3  ,  4  ของปี  
2565  เรายังไม่ได้ก าหนด  วันนี้จึงขอเสนอที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน  มาตรา  24   ก าหนดให้มีประชุมสมัยประชุมสภาได้ปีละ          
4  สมัย  มาตรา  24  วรรค  4  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
2496  แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน  ได้บัญญัติใน  (1)  สภาเทศบาลก าหนด
สมัยประชุมสามัญได้ไม่เกิน  30  วัน  

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณเลขานุการสภา  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของการก าหนด
ประธานสภาเทศบาล   สมัยประชุมครับ  ผมขอให้สมาชิกสภาเสนอครับ   

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   ผมขอเรียนว่า   เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี   พ.ศ.  
  2565  และ  พ.ศ. 2566    
  ก าหนดสมัยแรก  วันที่  1  ก.พ.  2565  ถึงวันที่  2  มี.ค.  2565 
  สมัยที่  2  วันที่  1  มิ.ย.  2565  ถึงวันที่  30  มิ.ย.  2565 

สมัยที่  3  วันที่  1  ส.ค.  2565  ถึงวันที่  30  ส.ค.  2565 
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สมัยที่  4  วันที่  1  ธ.ค.  2565  ถึงวันที่  30  ธ.ค.  2565 
และก าหนดสมัยแรกของปี  พ.ศ.  2566  วันที่  1  ก.พ.  2566  ถึงวันที่  
2  มี.ค.  2566 

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ที่ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาครับ  มี
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนอนอกเหนือจากนี้   หรือไม่   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที ่

ประชุม  ตามที่สมาชิกสภา  นายมะบีดี  สาแลเมาะ  ได้เสนอการก าหนด
สมัยประชุมสภาประจ าปี  พ.ศ. 2565  และ  พ.ศ. 2566  สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  - ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเชิญครับ 

นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง  - เรี ย น ป ระธาน สภ า  คณ ะผู้ บ ริ ห าร   แล ะสม าชิ ก สภ า เท ศ บ าล        
เลขานุการสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ   เรื่องท่ี   2  นั้น 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือแผน
ตรงนี้เราได้มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ในปี  พ.ศ.2565   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   3 )      
พ.ศ. 2561  ข้อ  29  (3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  15  วัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30  วัน  โดย
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ข้อ  30  (5)  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30  วัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามข้อ  29  (3)  
และข้อ  30  (5)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภ าย ใน เดื อนธัน วาคมของทุ กปี   ซึ่ งกรอบระยะเวลาดั งกล่ าว ให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ  
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับรับทราบและพิจารณา
เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลัง
เดือนธันวาคมก็ได้  

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณ เลขานุการสภา  ที่ ได้ชี้ แ จงรายละเอียดในเรื่อง  รายงาน
ประธานสภาเทศบาล   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ท่านสมาชิกสภาท่านใด 

จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืน  หรือ
เสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญครับ  

นายสวัสชัย  ขาวดี  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทรมีเรื่องที่จะเสนอ  คือ เรื่อง  การ 

คัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา  กฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2564      
ข้อ  3  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
และสถานศึกษาขนาดใหญ่  ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ 
(2) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ านวนหนึ่งคน 
(3) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนครู  จ านวนหนึ่งคน 
(4) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวนหนึ่งคน 
(5) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน

หนึ่งคน 
(6) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จ านวนหนึ่งคน 
(7) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

ในพ้ืนที่  จ านวนหนึ่งรูปหรือหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  และ
จ านวนสองรูปหรือสองคนหรือหนึ่งรูปและหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษา  
ขนาดใหญ ่

(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  และจ านวนหกคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร  มีจ านวนนักเรียน  112  คน  ยังเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  จ านวนนักเรียน
ไม่ถึง  300  คน  จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กและมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้จ านวน  9  คน  และได้เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นนั้นคือ  
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น  กระผมเลยเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล
ครั้งนี้ด้วย  เพ่ือให้สมาชิกสภา  พิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาบุคคล  ซึ่งจะ
มาเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะจัดการสรรหาชื่อ  เพ่ือเสนอ
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  
ต้นไทรต่อไป 
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นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา  ซึ่งกรรมการสถานศึกษาจะประกอบ
ประธานสภาเทศบาล   ด้วยคณะกรรมการ จ านวน  9  คน  และมีตัวแทนส่วนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  ตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอมาเพ่ือเป็นคณะกรรมการของ
โรงเรียน  ท่านสมาชิกจะท าการเลือกวันนี้เลยหรือไม่ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร  - เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมขอสอบถามว่า   คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกสภา 
   หรือบุคคลภายนอกที่สมาชิกสภาเสนอครับ 

นายสวัสชัย  ขาวดี  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ผมขอเรียนว่า  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง 
   ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลครับ 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ   ผมขอเสนอชื่อ  นายรอพอ  มะโอะ  ขอผู้รับรองครับ  

นายมาหามะตาเยะ  โตะละ - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ  ผมขอเสนอชื่อ  นายอูมา  มีเหาะ  ขอผู้รับรองครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ตอนนี้ก็มี  2  ท่าน  ที่สมาชิกสภาเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ  มีท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล   จะเสนอชื่อคนอ่ืนอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ  2  ท่านครับ   

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้  นายรอพา  มะโอะ  เป็นคณะกรรมการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้นไทร  ยกมือขึ้นครับ      

มติที่ประชุม  - มีมตเิห็นด้วย  8  เสียง   

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - สมาชิกท่านใดเห็นควรให้  นายอูมา  มีเหาะ  เป็นคณะกรรมการโรงเรียน
ประธานสภาเทศบาล   อนุบาลเทศบาลต้นไทร  ยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม  - มีมตเิห็นด้วย  2  เสียง 

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - สมาชิกสภาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาล
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลต้นไทร  คือ  นายรอพา  มะโอะ  ขอเชิญท่านได้กล่าวความรู้สึกท่ี 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร     
เชิญครับ 

นายรอพา  มะโอะ - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน  ที่ให้การไว้วางใจให้ 

ให้กระผมเป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร  ผมจะดูแล
สถานศึกษาของเทศบาลให้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ให้สม
กับหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย 
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นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณท่านสมาชิก  นายรอพา  มะโอะ  ครับ  สมาชิกท่านใดจะสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล   หรือมีเรื่องอะไรจะเสนอหรือไม่ครับ 

นายอมูา  มีเหาะ - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับ  นายรอพา  มะโอะ ที่ได้รับการ 

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาล  และขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาล  ที่เสนอชื่อกระผมเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาล  
กระผมขอสอบถาม  2  เรื่องครับ 
 1. เรื่องถังขยะ  เพราะมีชาวบ้านหลายคนเข้ามาปรึกษาเรื่องถังขยะ
ไม่เพียงพอ  บางพ้ืนที่ถังขยะที่มีอยู่ก็มีสภาพที่เก่า  เกิดการช ารุดไปแล้วบ้าง  
และอยากให้ผู้บริหารช่วยเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยครับ 
 2. เรื่องโรงเรียนกีรอตีที่ ไม่ ได้ เปิดการสอน  อยากทราบว่าครู         
กีรออาตีจะได้รับค่าตอบแทนให้ไหมครับ. 

นายคาร็ม  แมเยาะ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้เสนอปัญหาครับ  ในส่วนของรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายก  ชี้แจงครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร - เรียนประธานสภา  สมาชิกสภ า  และผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ าน  
นายกเทศมนตรี  ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่อง  ถังขยะต้องขอประทานโทษด้วยครับ  ที่เกิดความ 

ล่าช้า  ตอนนี้ได้ด าเนินการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คาดว่าอาทิตย์หน้า  
จะได้รับถังขยะ  และเรื่องโรงเรียนกีรออาตี  ไม่สามารถเปิดการเรียนการ
สอนได้  เพราะช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด  19  เรายังต้องเฝ้าระวัง
และต้องปฏิบัติตามค าสั่ง  ในส่วนของโรงเรียนกีรออาตีนั้น  ลักษณะการ
เรียนการสอนของเด็กๆ  นั้น  เสี่ยงมาก  และสถานการณ์โรคระบาดโควิด  
19  ตอนนี้ระบาด  ฝ่ายรัฐบาลก็ก าลังจะประกาศให้เป็นโรคประจ าถิ่น
หมายความว่า  ระบบบริการต่างๆ  แบบที่ผ่านมาจะไม่มีแล้วเราต้องดูแล
ตัวเอง  เช่น  ถ้านักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อโควิด  แล้วจะดูแลบริหารจัดการ
ตรงนี้ล าบาก  ใครติดเราต้องกักตัวเอง  ซึ่งผู้ปกครองเองก็ไม่ชอบมาตรการ
นี้  อย่างโรงเรียนบ้านบือแนปีแย  โรงเรียนบ้านบาตูฯ  เปิดแล้วก็มีนักเรียน
ติดโควิด  19  ทางโรงเรียนต้องจัดการไม่ให้แพร่กระจายไปยังคนอ่ืน  
โรงเรียนต้องเปิดบ้าง  ปิดบ้างไม่พร้อม  ในส่วนของโรงเรียนกีรออาตีขอเรา
นั้น  ยังไม่พร้อมที่จะเปิด  เพราะถ้ามีปัญหาเรื่องของโรคระบาดโควิด  19  
ขึ้น  จะแก้ไขได้ยากล าบาก  และประกอบกับก าลังจะเข้าสู่เดือนรอมฎอน  
ถ้าจะมีการเปิดโรงเรียนกีรออาตีนั้น  จะต้องเปิดหลังเดือนรอมฎอน  และ
ก่อนเปิ ดจะต้องเชิญประชุมครูผู้ สอนกีรออาตีกันก่อน  ส่ วน เรื่อง
ค่าตอบแทนกระผมจะขอไปปรึกษากับท่านปลัดเทศบาลก่อน  พวกเรา
จะต้องเห็นใจและช่วยเหลือครูสอนกีรออาตีเพราะระยะเวลา  2  ปีที่ผ่าน
มานั้น  ไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลย  เราต้องช่วยหาทางออกถึงแม้จะไม่มี
การสอน  ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจว่ากีรออาตีเป็นแค่โครงการ  ซึ่งต้อง
เข้าใจว่าจะไม่เป็นระบบแบบโรงเรียนทั่วไป  แต่หลังจากเดือนรอมฎอน
อาจจะมีการประชุม  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน 
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นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณนายก  ที่ ได้ชี้แจงครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีก
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายอูมา  มีเหาะ - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน   กระผมขอสอบถามเรื่องท่ีกูโบร์  อยากสร้างให้สูงขึ้นกว่าระดับน้ า   

และอยากให้จัดสรรงบประมาณในการหาดินมาถมดินให้สูงขึ้นเพ่ือไม่ให้น้ า
ขังในช่วงฤดูฝนเพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนา 

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณท่านสมาชิก  ที่ได้เสนอปัญหาครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปัญหา
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายรอซาลี  วานิ - เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามปัญหา เรื่อง  ตลาดครับ  เพราะตลาดมีแค่  2  วัน   

คือ  วันเสาร์  และวันอังคาร  เมื่อก่อนได้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและจัดระเบียบจราจร  แต่ปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและจัดระเบียบรถของประชาชนที่มาตลาดเลย  ตลาดมีแค่       
2  วันเอง  และถ้ามีเจ้าหน้าที่แบบเมื่อก่อนจะดีกว่ามาก  เพราะช่วยดูแล
ความปลอดภัยให้กับประชาชน  แต่ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล  ก็มีการขาย
ของบนถนน  จอดรถซ้อนกันเต็มถนน  อยากให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและจัดระเบียบการจอดรถให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 

นายคาร็ม  แมเยาะ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้เสนอปัญหาครับ  ในส่วนนี้ขอเชิญท่านนายก
ประธานสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร - เรียนประธานสภา  สมาชิกสภ า  และผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ าน  
นายกเทศมนตรี  ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่อง  การถมดินที่กูโบร์ ท่านโต๊ะอีหม่านเคยขอให้ไปถม 

ดินที่กูโบร์  กระผมก็ได้ด าเนินการถมดินไปแล้ว  และเรื่องของเต็นท์
เทศบาลไม่มีเต็นท์ให้บริการแล้ว  กระผมเลยด าเนินการจัดท าหลังคา    
เมทัลชีท  เรื่องน้ าท่วมกูโบร์เพราะช่วงนี้ฝนตกดินที่เราถมไว้ที่กูโบร์  ยังไม่มี
การฝังและเหมือนว่าจะไปปิดทางน้ าและประกอบกับพ้ืนดินกูโบร์เป็นพ้ืน  
ที่ต่ ากว่าถนนเยอะ  ปัญหากูโบร์นั้น  ต้องเชิญโต๊ะอีหม่าน  คณะกรรมการ
มัสยิด  และเทศบาลต้องร่วมรับรู้ปัญหาด้วยกัน  จะได้แก้ปัญหาถูกจุด  
ส่วนเรื่องตลาดนั้น  ต้องมีการประชุมเข้าระเบียบวาระได้ ใหม่ครับ      
เพราะเป็นปัญหามานาน  เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน  ช่วยกันระดม
ความคิดเห็นกัน  และให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเตรียมข้อมูลบ้าง  
อย่างน้อยปัญหาทั้งหมดเป็นยังไง  และพวกเราช่วยกันร่วมมือคงไม่เหนือบ่า
กว่าแรงและจะประสานไปยัง  ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่า
คนที่ดูแลตลาดมีข้อมูลอะไรบ้าง  ให้มาเสนอกับสมาชิกสภาในครั้งต่อไป 

นายคาเร็ม  แมเยาะ     - ขอบคุณ นายก  ที่ ได้ ชี้ แจ งครับ   มีท่ าน ใดจะสอบถาม อีกหรือ ไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญครับ 
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นายอาทิตย์  เบญจมาพร - เรียนประธานสภา  สมาชิกสภ า  และผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ าน  
นายกเทศมนตรี  ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม  เรื่อง เดือนรอมฎอนเราจะไปตั้งตลาดด้านข้าง 

โรงเรียนบ้านบาตูฯ  เพ่ือขยายและกรมทางหลวงได้ด าเนินการจัดการพ้ืนที่
ให้แล้ว  แต่ยังไม่เรียบร้อย  เทศบาลต้องไปท าความสะอาดในเรื่องของขยะ
ให้มีความสะอาดเรียบร้อย  และจัดระเบียบพ้ืนที่  เทศบาลจะเช่าเต็นท์
ให้กับผู้ประกอบการ  และจะเรียกประชุมผู้ประกอบการว่ามีความคิดเห็น
อย่างไร  เห็นด้วยหรือไม่  ที่เราจะตั้งตลาดนัดรอมฎอนตรงนั้น  เราควร
พัฒนาพ้ืนที่ตรงนี้  คนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้หยุดซื้อของได้สะดวก  เป็นจุด
พักรถของนักเดินทาง  เพราะตลาดเก่าที่สามแยกเป็นพ้ืนที่แคบและรถผ่าน
ไปมาล าบาก  ไม่มีที่จอดรถ  ท าให้เกิดปัญหาจราจร เรื่ อ งตลาด   โรงฆ่ า
สัตว์  และเรื่องขยะ  เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่ปัญหาของเทศบาล  แต่เป็น
ปัญหาของทุกฝ่ายที่จะต้องช่วยกัน  กระผมคิดว่าปัญหาตรงนี้ก็ต้องเป็น
วาระเหมือนกัน  จะเป็นแค่วาระอ่ืนๆ  ไม่ได้   โรงฆ่าสัตว์ที่มีปัญหาตอนนี้  
มีข้ีวัวเต็มถนน  การฆ่าวัวก็ไม่เป็นทีเ่ป็นทาง  เราจะมีมาตรการในเรื่องนี้ 

นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง  - เรี ย น ป ระธาน สภ า  คณ ะผู้ บ ริ ห าร   แล ะสม าชิ ก สภ า เท ศ บ าล        
เลขานุการสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ  ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง  งานจัดระเบียบ 

จารจร  ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าโดยตรงที่มาในเรื่องของฝ่ายปกครอง  และเรื่อง
ของการอยากให้มีศูนย์  อปพร.  ตอนนี้ เทศบาลเราก็มีศูนย์  อปพร.      
แล้วนะคะ  ซึ่งห้อง  อปพร.  อยู่ข้างๆ  กับห้องกองคลัง เจ้าหน้าที่แสดง
ความจ านงเลือกเทศบาลมี  2  ต าแหน่ง  
 1.  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  2.  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกคนนะคะ  มาตอนรับเจ้าหน้าที่ทั้ง  2  คน  ในวัน
พรุ่งนี้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง  2  มาจากเทศบาลมะรือโบตกนะคะ  

นายคาเร็ม  แมเยาะ - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบ
ประธานสภาเทศบาล  ถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม   

ปิดการประชุม  เวลา ๑4.30 น.  
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 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายอูมา  มีเหาะ ) 
 
 

 (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายบักรี  สาลี) 

    

 (ลงชื่อ)       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซาการียา  อาแซ) 

 

 (ลงชื่อ) เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง)    
 
 
 

   ลงนามรายงานการประชุม 

       

 
  (นายคาเร็ม  แมเยาะ) 

     ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 


